

โครงการเรียนรู้เรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวและหลักการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน ที่กรุงย่างกุ้ง สหภาพเมียนมาร์



ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2547 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ได้จัดโครงการเรียนรู้เรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวและหลักการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน ที่กรุงย่างกุ้ง สหภาพเมียนมาร์ โครงการได้รับการเชิญและการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน สหภาพเมียนมาร์ โดยได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตไทย

การดำเนินโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมสัมมนาในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งจากการสาขาท่องเที่ยว การศึกษา และการพัฒนา โดยเน้นหลักการของโครงการมุ่งสร้างบรรยากาศและสังคมการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการจัด Workshop ที่สำคัญยิ่งได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพัฒนาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้พระราชทานไว้ เพื่อผู้เข้ารับการสัมมนานำไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้การพัฒนาท่องเที่ยวของ สหภาพเมียนมาร์ดำเนินไปด้วยดี มีความเข้มแข็งทุกระดับ สามารถเผชิญสถานการณ์และผลกระทบอย่างแข็งแกร่ง

ทั้งนี้ เป็นที่ตระหนักร่วมกันว่า สถานการณ์ที่จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเกิดขึ้นได้เสมอ และหลายเรื่องได้เกิดขึ้นแล้ว อาทิ สถานการณ์โรคระบาด การก่อการร้าย และความผันผวนของราคาน้ำมัน

จากการดำเนินโครงการตั้งแต่ และการจัดทำ Workshop ได้แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความสนใจ และเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากเหตุผลที่สำคัญ 2 ประการ คือ

1) ประชาชนชาวเมียนมาร์ เป็นผู้ศรัทธาเลื่อมใสและเข้าถึงหลักธรรมพุทธศาสนาอย่างแท้จริง และตระหนักว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีรากฐานเชื่อมโยงกับหลักธรรมพุทธศาสนา ควรนำไปปฏิบัติเพื่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน

2) ผู้เข้ารับการอบรมจำนวนไม่น้อย มีศรัทธาในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาอย่างลึกซึ้ง ได้ศึกษาพระราชกรณียกิจ และแนวทางพัฒนาของพระองค์ท่านเป็นเวลานาน การเรียนรู้ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ จึงสร้างความสนใจและความเข้าใจได้เป็นอย่างดี และเชื่อมั่นว่าปรัชญานี้มีความสมบูรณ์ด้วยเหตุผล และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติจริง

การแสดงความเข้าใจและความสนใจในคำถาม ได้ปรากฏชัดเจนในการซักถาม การแสดงความคิดเห็น และผลการ Workshop ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ โดยใช้หลักความมีสติ ความพอประมาณ ความไม่ประมาทและความเพียร เพื่อเกิดความมั่นคงในการดำรงชีวิต และใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ สร้างความยั่งยืนต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณค่าอย่างมากในการนำไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจการท่องเที่ยว โดยยึดหลักความรอบรู้ การมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ไม่อ่อนแอ หรือล้มสลาย เมื่อได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้ประสบการณ์ของประเทศไทยให้เป็นประโยชน์

3) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักการสอดคล้องกับหลักธรรมของพุทธศาสนา ซึ่งประชาชนชาวเมียนมาร์ยึดถือ โดยเฉพาะหลักทางสายกลาง ความอดทน ความเพียร คุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต

จากนั้นในการพูดคุยนอกรอบกับผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้มีการแสดงความคิดเห็นว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องสำคัญมากในโลกยุคใหม่ ทั้งระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับสังคมโลก ทั้งการพัฒนาความรู้ ความสามารถ พื้นฐานจิตใจที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดี ลดระดับความยากจน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการอยู่ร่วมกัน และเป็นที่ยี่ปรรณาของทุกประเทศในสังคมโลกปัจจุบัน

ผลการสร้างสังคมการเรียนรู้ครั้งนี้ สร้างคุณค่าเกินกว่าความคาดหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพบปะแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมสัมมนาของประเทศเพื่อนบ้าน ได้รับทราบความมุ่งหมายและข้อสรุปตรงกัน ในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า โดยยึดหลักธรรมของพุทธศาสนา และมีปรัชญาในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นหลักดำเนินการอันจะก่อให้เกิด ความก้าวหน้าที่มั่นคงยั่งยืน และส่งผลก่อให้เกิดสันติภาพในภูมิภาคและสังคมโลกอย่างแท้จริงในระยะต่อไป

